



Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V (tháng 2/1961)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V vòng 2⁽²⁾ được tiến hành từ ngày 1 đến ngày 9/2/1961, tại Hội trường Thương nghiệp thị xã Thái Bình. Dự Đại hội có 310 đại biểu.

Đại hội đã tập trung nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III; thảo luận báo cáo tổng kết các mặt công tác của Đảng bộ từ Hội nghị toàn Đảng bộ tháng 2/1959 đến tháng 12/1960; đồng thời thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong năm tới; phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, mở rộng vùng thống nhất các hợp tác xã; củng cố chính quyền dân chủ nhân dân để làm nhiệm vụ lịch sử của vỏ sản chuyên chính; củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất, xây dựng vững chắc các đoàn

thể quần chúng; tăng cường tính chất giai cấp và tính chất tiên phong của Đảng; nâng cao trình độ văn hóa, chăm lo đời sống và sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, hưởng ứng kịp thời các cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam... Đại hội cũng thảo luận và nhất trí về những nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể với từng ngành, từng lĩnh vực.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 35 đồng chí, trong đó có 28 đồng chí ủy viên chính thức, 7 đồng chí ủy viên dự khuyết. Đồng chí Ngô Duy Đông tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

(còn nữa)

(2): Trước khi tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vòng 2, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vòng 1 đã họp từ ngày 19 đến ngày 26/6/1960.



Thành phố Thái Bình.

Thái Thụy là huyện ven biển có vị trí quan trọng trong thế trận khu vực phòng thủ (KVPT) của tỉnh. Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố các tiềm lực trong KVPT huyện ngày càng vững chắc, tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng chí Phạm Tùng Lâm, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong phát triển kinh tế, huyện chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp sản xuất, khai thác và chế biến hải sản, nhiệt điện... Đi đôi với xây dựng tiềm lực kinh tế, Thái Thụy thường xuyên quan tâm xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh trong KVPT. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng công trình phòng thủ theo kế hoạch.

Còn với Quỳnh Phụ, để xây dựng tiềm lực trong KVPT, giai đoạn 2015 - 2020 huyện đã tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã về đích trước một năm so với mục tiêu Đại hội. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát huy tối lợi thế, thu hút đầu tư đạt cao, tăng mạnh cả về số dự án và vốn đầu tư. Quỳnh Phụ xác định đây là điều kiện thuận lợi để tạo tiềm lực, sức mạnh trong KVPT. Đồng chí Đinh Trọng Xá, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Quỳnh Phụ đã bổ sung hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020 và quy hoạch xây dựng thế trận trong KVPT như đầu tư nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới, kiên cố hóa kênh mương nội đồng; định hướng phát triển bưu chính viễn thông theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, đồng thời phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thái Bình có nhiều đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị được giữ vững, an ninh nông thôn ổn định. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn từng bước được củng cố vững chắc. Cấp ủy,

THÁI BÌNH

Xây dựng khu vực phòng thủ với tiềm lực và sức mạnh toàn diện

Những năm qua, Thái Bình có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.

chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư ngân sách xây dựng được nhiều công trình quân sự trong KVPT. Đạt được kết quả đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn chăm lo xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong KVPT, nhất là xây dựng "thế trận lòng dân". Cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng để xây dựng KVPT.

Thái Bình cũng chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn từng bước được củng cố vững chắc. Cấp ủy,

AN tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức gần 700 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho hơn 62.000 lượt cán bộ trong hệ thống chính trị; phối hợp tổ chức giáo dục QP - AN cho gần 288.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm "Mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực QP - AN", Thái Bình chú trọng phát triển kinh tế, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; ưu tiên đầu tư phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp của địa phương, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Trong đó, tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển có chiều sâu các ngành công nghiệp mũi nhọn; phát triển các công trình, dự án vừa bảo đảm yêu cầu dân sinh vừa gắn với phục vụ nhiệm vụ QP - AN, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế

- xã hội, sẵn sàng huy động lực lượng, động viên công nghiệp, chuyển sang sản xuất các mặt hàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có yêu cầu. Hiện nay, nhiều dự án ưu phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của phục vụ thiết thực cho QP - AN đã và đang được triển khai.

Với lợi thế là tỉnh ven biển, có nhiều cửa sông lớn và hệ thống sông ngòi khá dày, những năm qua Thái Bình đã đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn vốn tập trung xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông kết nối, ưu tiên các tuyến giao thông huyết mạch các huyện ven biển, khu vực quy hoạch xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, KVPT then chốt của tỉnh mang tính cơ động, kết nối cao. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, cầu vượt sông kết nối Thái Bình

với các địa phương lân cận như cầu sông Hóa, cầu La Tiến, cầu vượt sông Luộc, đặc biệt là tuyến đường bộ ven biển đã và đang được xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự liên hoàn trong thế trận phòng thủ của Thái Bình với các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3.

Đối với xây dựng thế trận quân sự trong KVPT, Thái Bình đã hoàn thành quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT giai đoạn 2011 - 2020; đồng thời, triển khai, hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí QP - AN kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội... Ngoài ra, UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, đặc biệt là quản lý, thẩm định các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến xây dựng thế trận quân sự trong KVPT. Địa phương đã huy động nguồn ngân sách từng bước đầu tư xây dựng và quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng, nhất là công trình trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến sức mạnh toàn diện trong KVPT chính là xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có chất lượng cao, số lượng hợp lý, đủ khả năng làm nhiệm vụ trong bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Cùng với đó, tỉnh chú trọng bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện, kế hoạch tác chiến A, A2, A4 và các kế hoạch động viên quốc phòng, phòng không nhân dân, phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, đúng quy định, sát thực tế. 5 năm qua, 8 huyện, thành phố và 100% cụm xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập KVPT kết hợp với diễn tập phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn. Năm 2019, Thái Bình tổ chức thành công diễn tập KVPT tỉnh. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, có nhiều thành phần tham gia, thực hiện nhiều nội dung mới và có thực binh của ba lực lượng quân sự, công an, biển phòng. Thông qua các cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

TẮT ĐẠT

Viêm da tiếp xúc do sử dụng mỹ phẩm trôi nổi

Hiện nay, phương thức mua sắm online được nhiều người lựa chọn và mỹ phẩm là một trong những mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm. Tuy nhiên, do không tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm, người tiêu dùng đã mua phải hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiền mất, tật mang, có người còn phải nhập viện điều trị do tin lời quảng cáo của người bán hàng.

Bệnh nhân P.T.Đ, xã Thụy Phong (Thái Thụy) đến Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám sau khi da mặt bị phù nề, sưng mẩn đỏ, ngứa do sử dụng mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng. Bệnh nhân P.T.Đ chia sẻ: Gần 40 tuổi, thấy da mặt có nhiều vết thâm, nám nên tôi đã tìm mua kem trị nám để bôi với mong muốn sẽ giảm thâm, nám. Tuy nhiên, do tin vào người bán, không tìm hiểu kỹ sản phẩm, sau khi bôi vài lần, nám không giảm mà da lại có dấu hiệu viêm, sưng đỏ và ngứa rất, đau như bị kim châm. Tôi đã quyết định đến bệnh viện để khám, điều trị. Rất may đã được các bác sĩ điều trị kịp thời.



Người dân chăm sóc, điều trị tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bác sĩ Trần Thị Thái Hà, Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Sau khi khám cho bệnh nhân, chúng tôi đã yêu cầu ngưng sử dụng mỹ phẩm ngay bởi da có dấu hiệu bị viêm, ngứa đỏ da. Sau vài ngày điều trị làm dịu da, bệnh nhân đã giảm các triệu chứng ngứa rất, mẩn đỏ. Đến nay, da đã trở lại bình thường. Những trường hợp như bệnh nhân P.T.Đ

không phải hiếm gặp. Thời gian qua, Khoa Da liễu đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc do sử dụng mỹ phẩm trôi nổi. Nhiều người mua, sử dụng mỹ phẩm mà không hiểu kỹ về cấu trúc da cũng như tình trạng da của mình cộng thêm mua phải mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng. Hiện nay, với tâm lý muốn da trắng, sáng nhanh nên một số người, nhất là các bạn trẻ đã tin vào những lời quảng cáo bán kem trộn

trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong thành phần kem trộn làm sáng cấp tốc có các thành phần như: corticoid, thủy ngân, hydroquinone... gây ức chế melanin khiến da ngăm nước, chỉ trắng một thời gian sau đó sẽ bị đen. Nếu ngưng sử dụng, da đang bị nám sẽ nám rộng, nhiều hơn và thậm chí xuất hiện dị ứng, da có biểu hiện rất đỏ, mụn nước. Dùng nhiều sẽ teo da, giãn mạch. Bên cạnh đó, thủy ngân có thể gây ngộ

độc da, thậm chí dẫn đến biến chứng kèm theo suy thận. Hậu quả không chỉ ảnh hưởng về thể chất, tâm lý mà còn có thể tổn thương phủ tạng nếu không được điều trị kịp thời.

Đạo qua các trang mạng xã hội có thể thấy không ít tài khoản cá nhân bán rất nhiều loại mỹ phẩm khác nhau. Nhiều sản phẩm được quảng cáo đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ... Có những sản phẩm còn được người bán thổi phồng công dụng khiến cho người tiêu dùng như lạc vào mê trận, khó phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.

Tình trạng da của mỗi người khác nhau, có người da dầu, da khô, da nhạy cảm. Do đó, bác sĩ Trần Thị Thái Hà khuyến cáo: Tùy vào tình trạng da để lựa chọn mỹ phẩm phù hợp. Với da dầu không nên sử dụng sản phẩm có độ ẩm cao gây bí tắc nang lông gây viêm, nổi mụn. Da khô không sử dụng sản phẩm kiềm dầu khiến da dị ứng, mẩn đỏ, khô sần... Khi bị dị ứng da cần ngưng ngay mỹ phẩm đến bác sĩ da liễu để được tư vấn, điều trị. Bên cạnh đó, mỗi người cần lựa chọn mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nên lựa chọn loại sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên; vệ sinh da đúng cách; không nên trang điểm quá dày; sử dụng kem chống nắng có độ SPF phù hợp đồng thời có chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn, nghỉ đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao và tăng cường các loại vitamin như: rau, củ, quả... Quy trình trắng da phải lâu dài và phải được thực hiện ở các cơ sở chăm sóc da uy tín. Không nên vội vàng sử dụng các loại kem làm trắng da cấp tốc để gây ngộ độc da.

HOÀNG LANH

THU PHÍ CÁCH LY TẬP TRUNG VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM TỪ 1/9/2020

MỨC THU PHÍ TRONG NHỮNG NGÀY CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG

Tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định

Tiền ăn
80.000 đồng/ngày

Chi phí sinh hoạt
40.000 đồng/ngày

Tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận

Tất cả chi phí do cơ sở đó quy định

QUY ĐỊNH VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VIỆT NAM

Phải mua BHYT quốc tế có phạm vi thanh toán khám chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam

Phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành

https://infographics.vn